

## กลุ่มนักธุรกิจ EU กัดฟันนายกอังกฤษเจรจา “Brexit Deal”



**ข้อเท็จจริงข่าว** นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ, นายเกรก คลาร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม, นายเดวิด เดวิส รัฐมนตรีว่าการเบริกซิท และนายสติเฟน บาร์เคลย์ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบปะตัวแทนภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักร ได้แก่ The Confederation of British Industry (CBI) และ Institute of Director รวมไปถึงองค์กรธุรกิจจาก ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, สวีเดน, โปแลนด์, สาธารณรัฐเช็ก และเบลเยียม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตด้านการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU และขอการสนับสนุนจากภาคธุรกิจถึงกลยุทธ์การเจรจา Brexit ของรัฐบาล รวมทั้ง โน้มน้าวให้บริษัทเหล่านี้ยังคงดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักรต่อไป

ผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แสดงถึงความกังวลหากสหราชอาณาจักรไม่สามารถเจรจาความตกลงทางการค้ากับ EU ได้สำเร็จ โดย นาย มาติน แวนเซลเบน สภาหอการค้าเยอรมัน ได้แสดงความเห็นว่า หากสหราชอาณาจักรไม่สามารถเจรจากับ EU ได้สำเร็จ สหราชอาณาจักรอาจจะต้องนำกฎระเบียบทางการค้าภายใต้ความตกลงของ WTO มาใช้ ซึ่งจะทำให้ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่สูง โดยอุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะต้องเสียภาษีถึง 2 พันล้านยูโรต่อปี นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจต่าง ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเจรจาข้อตกลงกับ EU ในการคงอัตราภาษีที่เป็นศูนย์ไว้ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านในการออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร

สำหรับการเจรจา Brexit รอบต่อไป มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงการประชุม European Council ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งการเจรจาในรอบที่ผ่านมาซึ่งมีความคืบหน้าไม่มากนัก โดยหลายฝ่ายต่างแสดงความกังวลถึงการเจรจาในครั้งต่อไปว่าจะสำเร็จหรือไม่ โดยนายมิเชล บานีเยร์ หัวหน้าทีมเจรจาของ EU ได้เตือนสหราชอาณาจักร ว่าการเจรจาจะสามารถเดินหน้าไปได้ก็ต่อเมื่อสหราชอาณาจักรได้แสดงความชัดเจนถึงพันธะด้านการเงินที่มีต่อ EU (Brexit Bill) เสียก่อน

ที่มา: BBC News

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนพบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street,  
Mayfair, London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

**ข้อมูลเพิ่มเติม** จากสถานการณ์การเจรจา Brexit ที่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก CBI ได้ทำการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 10 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ ได้ใช้แผนฉุกเฉินสำหรับอนาคตของบริษัทแล้ว โดยร้อยละ 60 คาดว่าจะนำแผนฉุกเฉินมาปรับใช้ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยนายเบอร์นาร์ด สปลิทซ์ ผู้อำนวยการ MEDEF (กลุ่มล็อบบี้ ด้านธุรกิจรายใหญ่ของฝรั่งเศส) เห็นว่า ช่วงการเปลี่ยนผ่านในการออกจาก EU ของสหราชอาณาจักรนั้นสำคัญต่อทั้งภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรและต่อยุโรป นอกจากนี้ นายเบอร์นาร์ด สปลิทซ์ ยังเห็นว่า “สำหรับชาวฝรั่งเศสแล้ว ความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และความต่อเนื่องของการทำธุรกิจก็สำคัญเช่นกัน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตลาด EU”

อย่างไรก็ดี นักธุรกิจบางกลุ่มที่สนับสนุนการออกจาก EU เห็นว่า หากไม่สามารถเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับ EU ได้ สหราชอาณาจักรควรที่จะแสดงความชัดเจนกับทุกฝ่ายว่าสหราชอาณาจักรจะทำข้อตกลงทางการค้าที่แตกต่างออกไปโดยจะใช้กฎระเบียบทางการค้าภายใต้ความตกลงของ WTO แทน นอกจากนี้ นักธุรกิจบางกลุ่มยังเห็นว่า หากยังคงใช้กฎทางการค้าเดิมในช่วงการเปลี่ยนผ่าน จะทำให้การเจรจาข้อตกลงทางการค้าใหม่เป็นไปอย่างล่าช้า

\*\*\*\*\*

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน